

พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล: การปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์ “บาดแผลของพวกเขาคือบาดแผลของตนเอง”



ในการสัมภาษณ์ ณ ที่ประชุมเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ พระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล กล่าวว่า พระศาสนจักรต้องเผชิญหน้ากับบาดแผลแห่งการล่วงละเมิดทางเพศ “เราเดินด้วยกันในความเชื่อ”

พระคุณเจ้า พระคาร์ดินัลตาเกล เป็นผู้พูดคนแรกในการประชุมสัมมนาเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็ก/ผู้เยาว์ในพระศาสนจักร เราเห็นได้ชัดว่าตื่นตัวในขณะที่ท่านปราศรัยเกี่ยวกับความสำคัญของการ “มีส่วนร่วมในความเจ็บปวด” ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ “นี่คือการเจริญเติบโตทั้งในเชิงส่วนตัวและในเชิงพันธกิจของข้าพเจ้าเอง” พระคาร์ดินัลตาเกล อาร์คบิชอปแห่งมะนิลา กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าววาติกันหลังกล่าวคำปราศรัย “ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังเรื่องมากมายจากผู้ตกเป็นเหยื่อ และยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะฟังเรื่องราวเหล่านั้น ซึ่งทำให้เราไม่สบายใจที่จะฟังแม้จะไม่ใช่บรรพชิตที่เป็นผู้สร้างบาดแผลให้กับประชาชน”



พระคาร์ดินัลเล่าเรื่องของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเชิง “การประกาศเป็นประจักษ์พยาน” “พวกเขาทำร้ายฉัน” พระคาร์ดินัลกล่าวต่อ ”และฉันก็ถูกสะกดให้คิดถึงบาดแผลของตนเอง แล้วท่านก็พัฒนาวัฒนธรรมแห่งความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ที่ได้รับบาดแผล” พระคุณเจ้าตาเกลเสนอว่า เพราะ “บาดแผลเหมือนกันของเราจะนำไปสู่หนทางร่วมกัน แม้จะไม่ใช่หนทางแก้ไข แต่เป็นหนทางในการจัดการหรือในการเผชิญหน้ากับปัญหาของการล่วงละเมิด” พระคาร์ดินัลแห่งกรุงมะนิลา ยอมรับว่าบาดแผลแห่งการถูกล่วงละเมิดก็คงจะเป็นบาดแผล แต่เราต้องจัดการกับบาดแผลเหล่านี้พร้อมกับความเชื่อ”

การตระหนักรู้ตัว

เมื่อถามถึงเรื่องการตระหนักรู้ตัวพระคาร์ดินัลตาเกล เน้นว่าจำเป็นที่เราต้องอดทนและจำเป็นที่ต้องรู้สึกไวต่อวัฒนธรรมต่างๆ พระคุณเจ้ายังตั้งข้อสังเกตว่าในบางวัฒนธรรม “เพียงแค่พูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศ เรื่องเด็กกับเพศ เรื่องผู้เยาว์กับเรื่องเพศ ถือว่าไม่เหมาะสมแล้ว” ในวัฒนธรรมดังกล่าวการล่วงละเมิดทางเพศจะเกิดขึ้น “ในครอบครัว ในโรงเรียน ในวัด” ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่มีการพูดกัน “เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าการตระหนักรู้เรื่องนี้ต้องคำนึงถึงวัฒนธรรม” ท่านกล่าว อย่างไรก็ตาม พระคาร์ดินัลยังตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าวัฒนธรรมดังกล่าวมีวิถีของตัวเองของการตระหนักรู้ถึงปัญหา”

การฟังทุกวัฒนธรรม

“เราฟังวัฒนธรรมอื่นๆ ด้วยหรือเปล่า?” พระคาร์ดินัลตั้งคำถาม “หรือเรามีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อค้นหาค้นหาสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมาด้วยวิธีการที่ไม่พูด หรือเปล่า?” พระคุณเจ้าตาเกลตั้งข้อสังเกตว่า ท่านได้ส่งเสริม สนับสนุน การเสวนาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมมากขึ้นก็เพื่อที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจกันและกันให้ดีกว่าเดิม

(วิชญ์ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาเพื่อแบ่งปันในการไตร่ตรอง)